

Báo chí bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ 4.0

15:54 20/07/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Cùng với công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, báo chí đóng vai trò quan trọng trong nhiệm vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thời đại công nghệ 4.0 phát triển với sự phổ biến của nhiều mạng xã hội đã đặt ra những thách thức mới, đòi hỏi báo chí cách mạng Việt Nam cần tiếp tục nỗ lực vượt qua để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, lợi ích của quốc gia, dân tộc, lấy sự an toàn, hạnh phúc của nhân dân.

Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, nền khoa học - công nghệ của nhân loại không ngừng phát triển mỗi ngày tạo nên những thành tựu ấn tượng. Trong lĩnh vực thông tin và kết nối, bối cảnh truyền thông đã thay đổi toàn diện cùng với sự xuất hiện của các sản phẩm mạng Internet, mạng xã hội, ứng dụng chia sẻ, thông tin, nhắn tin trao đổi... Đó là cơ hội, đồng thời cũng là thách thức yêu cầu báo chí không ngừng đổi mới, sáng tạo, tiếp thu những kinh nghiệm làm báo của các nước tiên tiến để không ngừng phát triển, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của các tầng lớp nhân dân.

Một mặt, các nền tảng của công nghệ số đã góp phần truyền tải thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân một cách nhanh chóng, kịp thời, hấp dẫn. Việc các chủ trương, chính sách... đến với với các đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân góp phần kịp thời định hướng dư luận, củng cố niềm tin, thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, báo chí đã góp phần tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta; củng cố mối quan hệ bền chặt, máu thịt giữa Đảng với nhân dân, tạo sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.



Báo chí phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng và Đảng lãnh đạo trực tiếp toàn diện báo chí bằng đường lối, chủ trương, chính sách_Ảnh minh họa.

Mặt khác, với sự phong phú và đa dạng của mình, các nền tảng của công nghệ số lại cũng là công nghệ cho thế lực thù địch, chống phá lợi dụng nhằm tuyên truyền những tư tưởng cực đoan, những hình ảnh không chính xác về chủ quyền quốc gia, dân tộc thông qua các sản phẩm đa dạng, tinh vi. Những thông tin xấu, độc xuất hiện hằng ngày, hằng giờ trên những trang web “đen” làm ô nhiễm môi trường văn hóa, đầu độc tư tưởng, tình cảm của không ít thanh, thiếu niên, gây dao động, mất niềm tin, mất phương hướng vào cuộc sống... Các mạng xã hội ít được kiểm duyệt, có máy chủ đặt tại nước ngoài là công cụ kết nối để các thế lực thù địch trong và ngoài nước trao đổi thông tin. Một số nền tảng mới không đặt ra tiêu chuẩn cộng đồng phù hợp, không có hoạt động kiểm duyệt, để tràn lan các thông tin xấu độc.

Trước tình hình đó, các cơ quan báo chí đã tích cực triển khai nhiều hoạt động mạnh mẽ, hiệu quả hơn trên các nền tảng công nghệ số. Trong đó, đối với các mạng xã hội, các tòa soạn thành lập phòng, ban phù hợp, gia tăng các công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Các cơ quan báo chí có cơ chế nhanh chóng trong việc kiểm soát nội dung, phản hồi các thông tin xấu độc và kịp thời ngăn chặn, tạo luồng thông tin chính thống đáng tin cậy. Các cơ quan báo chí xây dựng

những chuyên mục phản bác luận điệu xuyên tạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với các tác phẩm có chiều sâu, cũng như có tính thời sự, đáp ứng được nhu cầu thông tin của nhân dân.

Cùng với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thông tin ngày một công khai, minh bạch, kiến tạo thêm niềm tin của nhân dân, bạn đọc đối với Đảng và Nhà nước. Đội ngũ phóng viên ngày càng được nâng cao năng lực ngoại ngữ, kỹ năng khai thác, biên dịch.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số cơ quan báo chí có xu hướng thương mại hóa, chạy theo lợi nhuận, đề cao vật chất, rời xa tôn chỉ, mục tiêu, sứ mệnh cao cả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; thiếu nhạy bén chính trị, chưa làm tốt chức năng tư tưởng, văn hóa, có biểu hiện xa rời sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, xa rời tôn chỉ, mục đích, thông tin không trung thực, thiếu chính xác, ít tuyên truyền các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt...

Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ công trình xương máu của dân tộc, nền tảng tư tưởng của Đảng, báo chí cách mạng cần không ngừng đổi mới, sáng tạo để thích ứng với những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp đang đặt ra, trong đó bao gồm: không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và nâng cao năng lực quản lý của Nhà nước đối với công tác báo chí trong tình hình mới; đổi mới, đa dạng hóa phương thức, nội dung tuyên truyền, tận dụng những ưu thế của khoa học - công nghệ, đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với công chúng một chính xác, nhanh chóng, thuận lợi, hấp dẫn...

Đặc biệt, mỗi người làm báo phải học tập và thấm nhuần những quan điểm, tư tưởng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những diễn biến, tình hình kinh tế chính trị, xã hội, văn hóa ở trong và ngoài nước có đời sống đạo đức lành mạnh, gắn bó với quần chúng nhân dân.

Khánh Trinh

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/bao-chi-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-trong-thoi-ky-40>